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รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 8/๒๕๖๖ 
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 256๖ เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 
2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบดี 
๖. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
๗. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 1๐. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ธนิดา    สุจริตธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ) 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม  

๑. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. นายจักรชัย    ตระกูลโอสถ  บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั รองอธกิารบดี และผู้ช่วยอธิการบด ีรับรองรายงานการประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 5/2566 วนัจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕66 

เวลา 10.3๐ น. 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.3๐ น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 1. วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเริ ่มพิธ ีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล                   
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 7/๒๕๖6 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.             
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ 7/๒๕๖6 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
     วาระท่ี ๓.๑ การปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน 

                  บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ๒ และฉบับที่ ๓ 
สรุปเรื่อง 
 
 
  ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัย ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 นั้น ซึ่งกองบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ ตามมติ และข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้
อยู ่ระหว่างการนำเรื ่องดังกล่าว เข้าที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   วาระท่ี ๓.๒ การดำเนินการตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย  
 
สรุปเรื่อง 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้กองบริหาร 
งานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดส่งแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)                        
เพื่อให้ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กรอกข้อมูลเชิงลึก หลักการและ
เหตุผลที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อส่งให้กองบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
    วาระท่ี ๓.๓ การขอชดใช้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามมติท ี ่ประช ุมคณะผู ้บร ิหารมหาว ิทยาลัย รองอธ ิการบดี และผู ้ช ่วยอธ ิการบดี                               
ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เรื่องการขอชดใช้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552 ของนายธีระวัฒน์                
มิ ่งขวัญ อาจารย์เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั ้น ได้มีมติที ่ประชุม                 
คณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังนี ้ 1) เห็นชอบการขอชำระเงินเป็นจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 300 ,000 บาท                 
(สามแสนบาทถ้วน) 2) กรณีการชำระยอดที่เหลือไม่ครบถ้วน ให้เป็นไปตามการพิจารณา และคำพิพากษา 
ของศาลปกครอง 3) มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ซ่ึงขณะนี้ เรื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
     วาระท่ี ๓.๔ การขออนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์  
      2D/ 360 องศา/ 3D 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม ได้ทำเรื่องการขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือ
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 2D/ 360 องศา/ 3D จากที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอชะลอเรื่อง
ดังกล่าวไปพลางก่อน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   วาระท่ี ๓.๕ ขอแสดงความกังวลใจต่อการที่จะเกิดการกระทำความผิด                        
                   ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
                                  ในมหาวิทยาลัย  
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่ว่าที่ร้อยเอกบัญญัติ เสกนำโชค นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ได้ส่งหนังสือ              
ขอแสดงความกังวลใจต่อการที่จะเกิดการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ในมหาวิทยาลัย เข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกประกาศ เรื่อง             
การควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
    วาระท่ี ๓.๖ การรื้อพื้นผิวสนามบาสเกตบอลและปรับปรุงสนาม 
               บาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สรุปเรื่อง 
 

ตามที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)                 
ได้เกิดความชำรุดเสียหายอย่างหนัก สาเหตุเพราะได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ใช้เป็นสนามเรียนวิชาพลศึกษา
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(มัธยม) จึงขออนุญาตรื้อพื้นผิวสนามบาสเกตบอลและปรับปรุงสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 
และนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา                
ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ได้มีมติคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 1 ) เห็นชอบในหลักการเรื่อง              
การรื้อพื้นผิวสนามบาสเกตบอลและปรับปรุงสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2 ) มอบกอง
นโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบแหล่งงบประมาณเพื่อนำมาปรับปรุงสนามบาสเกตบอล               
ของโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ต่อไป และ 3) มอบอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประสานงาน
กับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เสนอนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 8/2566) นั้น อาจารย์ 
ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้พูดคุยกับอาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับการรายงานว่ามีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุ และ
บาดเจ็บจากพื้นผิวสนามบาสเกตบอลร่อนและไม่เสมอกัน และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากปรับปรุ งใหม่ครั้งนี้ 
จะต้องรื ้อพื ้นผิวของเดิมออกทั ้งหมด เพื ่อเพิ ่มความแข็งแรงของพื ้นผิวสนามบาสเกตบอล ซึ ่งขณะนี้                     
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ทางโรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของการปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อเสนอของบประมาณ และ
ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
    วาระท่ี ๓.๗ รายงานการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์  
 
สรุปเรื่อง 
 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้การก่อสร้างสนาม
กีฬาพร้อมอัฒจันทร์ อยู ่ในช่วงระยะที่ 2 ซึ ่งอยู ่ในระหว่างการเก็บรายละเอียดของการระบายน้ำ และ                 
ความเรียบร้อยในส่วนต่าง ๆ โดยจะเสร็จสิ้นและส่งมอบสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ได้ไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม 
2566  
 
มติที ่ประชุม  รับทราบ มอบรองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร .ปวิช ผลงาม           
รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วางแผนการจัดพิธีเปิดสนามกีฬา และ
แผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ รวมถึงแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในช่วง
เทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยให้นำรายละเอียด  
ต่าง ๆ เป็นรูปแบบของเอกสารเพื ่อนำเข้าที ่ประชุมคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ                    
ผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖)   
 
   วาระท่ี ๓.๘ การดำเนินการสรรหาอธิการบดี  
 
สรุปเรื่อง 
 
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้
มหาว ิทยาล ัยดำเน ินการเพื ่อให ้ได ้องค์ประกอบของกรรมการสรรฯหาตาม ข้อ 12 ของข้อบังคับ                    
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้านสมเด ็จ เจ ้ าพระยาว ่ าด ้ วยหล ักเกณฑ ์  ว ิ ธ ีการได ้มา และค ุณสมบ ัติ                                                                
ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2565 ในข้อ (3) และ (4) เพื่อให้ได้บุคลากรสายวิชาการ 1 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน โดยในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน
อธิการบดี ได้จัดให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ร่วมใช้สิทธิเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนั บสนุน               
เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1 เวลา 09.00 - 
15.00 น.  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 วาระท่ี 4.1 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายใน 

     โรงยิม อาคาร 27 ชั้น 1 
สรุปเรื่อง 
 
 สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับปรุงติดตั้งระบบ
เครื่องเสียงภายในโรงยิม โดยเร่งด่วนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แนบแบบการติดตั้งปรับปรุงระบบเครื่องเสียง และใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
มาด้วย จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา                 
ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที ่ประชุม   1. อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในโรงยิม อาคาร 27 ชั ้น 1                     
จำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
    2. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี และกองนโยบายและ
แผน สำนักงานอธิการบดี จัดสรรแหล่งงบประมาณในการปรับปรุงติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในโรงยิม                
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

     วาระที่ 4.2 ขอความอนุเคราะห์พิจารณางบประมาณจัดซื้อชุดเก้าอ้ี 
      ห้องเรียนอาคาร 10 ชั้น 4  
 
สรุปเรื่อง 
 
  สำนักว ิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขอความอนุเคราะห์พิจารณางบประมาณ                       
ของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อเพื่อเปลี่ยนเก้าอี ้พร้อมโต๊ะชุดใหม่ที ่มีคุณภาพการใช้งานที่ดีและทันสมัย                      
เพื ่อเป ็นการแก้ป ัญหาระยะยาวและอำนวยความสะดวกให้ก ับผ ู ้มาใช ้บร ิการซึ ่งเป ็นพันธกิจหลัก                           
ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการบริการนักศึกษาชาวต่างชาติและก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Classroom    
อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีรายละเอียดจำนวนเก้าอี ้รวมทั ้งสิ ้น 140 ตัว จึงนำ เข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู ้ช ่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที ่ 9 ตุลาคม 2566 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม     1. เห็นชอบการจัดซื้อเก้าอ้ีพร้อมโต๊ะชุดใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 140 ตัว  
                    2. มอบสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดทำแผนการจัดสรรเก้าอี้และโต๊ะเก่า                
ที่เสื่อมสภาพ โดยกำหนดวิธีการ ขั้นตอนในการบริหารจัดการและจัดทำแผนเป็นรูปแบบเอกสาร และจัดส่ง
เอกสารดังกล่าว เข้าท่ีประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา
ในคราวการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 9/2566) 
                    3. กรณีจำหน่ายคืน ต้องดำเนินการจำหน่ายคืนให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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   4. มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร .สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดี เยี่ยมชมตัวอย่างห้องเรียนของคณะวิทยาการจัดการที่ปรับปรุงใหม่จำนวน 2 ชั้น เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการจัดซื้อเก้าอี้พร้อมโต๊ะชุดใหม่ที่มีคุณภาพการใช้งานที่ดีและทันสมัย และรองรับการบริการ
นักศึกษาชาวต่างชาติและก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Classroom อย่างเต็มรูปแบบ 
   
  วาระท่ี 4.3 ขอความอนุเคราะห์สถานที่และงบประมาณในการเปิดให้บริการ 
      ตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
 
สรุปเรื่อง 
 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขอความอนุเคราะห์สถานที่และงบประมาณในการเปิดให้บริการ
ตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์จะได้รับความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานเอกชนที่จะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจขนาดใหญ่ราคาแพง เช่น เครื่องตรวจอัตโนมัติ 
(automates) หลังจากมีการลงนามสัญญาข้อตกลงร่วมลงทุน MOU กันแล้ว ในการนี ้สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ จึงได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดความเป็นมาของการเปิดให้บริกาด้านการตรวจสุขภาพทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  
มติที่ประชุม    1. เห็นชอบในหลักการเรื ่องการขอความอนุเคราะห์สถานที่และงบประมาณในการเปิด
ให้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  เนื ่องจากสาขาวิชาเป็นหลักสูตรทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต 
    2. มอบอาจารย ์ ดร .ปวิช ผลงาม รองอธ ิการบดี รองศาสตราจารย ์สาย ัณ พุทธลา                           
รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล 
ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการวิเคราะห์การดำเนินงานโครงการโดยภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกหลักสูตรที่เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ว่าควรดำเนินการอย่างไร โดยให้วางแผนการลงทุนหรือ
งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินโครงการ รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ที่จะกลับคืนมาอย่างชัดเจน 
     3. เนื่องจากสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่คับแคบ อาจเปิด                
ศูนย์สุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  ที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี 
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
    วาระท่ี 4.4 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ระบบควบคุม 
       โทรศัพท์ทดแทนของเดิม  
 
สรุปเรื่อง 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมาย                   
ในการดูแลระบบควบคุมโทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของพื้นที่อาคาร โรงเรียนการสื่อสาร ฯ 
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ได้ประสานงานเบื้องต้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในการหาสาเหตุและความเสียหายของอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์
ดังกล่าว งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้รายงานข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
พิจารณาขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ระบบควบคุมโทรศัพท์เพื ่อทดแทนของเดิม 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที ่ประชุม     เห็นชอบในหลักการ มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  วิเคราะห์และสำรวจหน่วยงานหลักที่มีความ
ต้องการจำเป็นในการใช้เบอร์โทรศัพท์ โดยให้หน่วยงานหลัก จำนวน 150 เบอร ์และสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 
50 เบอรเ์พ่ือลิ้งค์เข้ามือถือ และสรุปข้อมูลต่าง ๆ เป็นรูปแบบเอกสาร และจัดส่งเอกสารดังกล่าว เข้าท่ีประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป 
(ครั้งที่ 9/2566) 
 

   วาระท่ี 4.5 ขอปรึกษาแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
        ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

       พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข มีสภาการสาธารณสุขชุมชน
เป็นผ ู ้ร ับรองหลักส ูตร และจากข้อบังค ับสภาการสาธารณสุขช ุมขนจะมีการเข ้ามาตรวจร ับรอง
สถาบันการศึกษา หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์             
ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา และนำเข้า                    
ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพ  
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 เนื่องจากปัจจุบันสาขาวิชายังสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ในข้อที่ 4 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม   1. เห็นชอบในหลักการเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วย
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564 
  2. มอบนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กำกับติดตามข้อเสนอ
ความเห็นจากกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี และนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 9/2566) 
 
 
 



๙ 
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  วาระท่ี 4.6 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาชีววิทยา  
       การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 
 
สรุปเรื่อง 
 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2567) ซึ ่งได้ว ิพากษ์หลักสูตร และได้รับ                      
ความเห็นชอบ มคอ.2 จากกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 
2566 สาขาวิชาจึงมีความประสงค์ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์ 
จำนวน 15,000 บาท ต่อคนต่อภาคการศึกษา จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม   ๑. ไม่อนุมัติการขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์ 
ประจำปีการศึกษา 2567 มอบอาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี รวบรวมข้อมูลการเก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษและนำข้อมูลมาปรับในปีการศึกษา 2567  
  ๒. ให้สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบทวนการปรับ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยขอทราบ
เหตุผลการปรับค่าธรรมเนียมพิเศษแบบก้าวกระโดด จากเดิมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
ปรับเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อภาคการศึกษา  
   3. เนื่องจากเป็นการเป็นการปรับค่าธรรมเนียมพิเศษฯ ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ               
ในปัจจุบัน หากเป็นไปได้ ให้ปรับค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมข้ึนเพียงหนึ่งเท่า รวมทั้งการพิจารณาแนวโน้มจำนวน 
นักศึกษาในอนาคต หากเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ฯ ที่สูงเกินไป อาจทำให้นักเรียนไม่สนใจเข้าสมัครเรียนได ้
 
    วาระท่ี 4.7 เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และกองทุน 
 
สรุปเรื่อง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา มีบ ัญชีเง ินฝากประเภทออมทรัพย์ เลขที่                       
401-008741-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มียอดคงเหลือ 105,759,791.00 
บาท กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

กองคลัง ได้ติดต่อให้ธนาคารจำนวน 4 แห่ง นำเสนออัตราดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจำและ
กองทุนรวม วงเงินลงทุน 55,000,000.00 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู ้ช ่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที ่ 9 ตุลาคม 2566 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
 



๑๐ 
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มติที่ประชุม    1. เห็นชอบวงเงินลงทุน 55,000,000.00 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ให้นำเงินฝาก
กองทุนรวมกับธนาคารไทยพาณิชย์ กองพันธบัตรรัฐบาลไทย 3 เดือน ผลตอบแทนขยับข้ึนเป็น 1.75 %  

  2. มอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  วาระท่ี 4.8 ขอครองอัตราลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ตำแหน่งพนักงานขับรถ 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2946/2566 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจ้าง
ของลูกจ้างที ่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในระดับปรับปรุงสองรอบ                    
การประเมินติดต่อกัน สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอครองอัตราลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขอเปิดรับสมัครเป็นกรณีเร่งด่วนหรือในรอบถัดไป 
เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของคณะ ทดแทนอัตราเดิมของนายวิฑูรย์ ทองเหม จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู ้ช ่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที ่ 9 ตุลาคม 2566 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม      1. เห็นชอบการครองอัตราลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินบำรุงการศึกษา) 
     2. อนุมัติอัตราลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
(เงินบำรุงการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา 
     3. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.9 ขอสงวนอัตราบุคลากรที่เกษียณราชการ และขอรับพนักงานใหม่  
 
สรุปเรื่อง 
 

นางสาวอัชร ี ภ ักด ีส ุวรรณ์ ตำแหน่งห ัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะว ิทยาการจ ัดการ  
ได้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 และได้ปรับตำแหน่งให้บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวพิมพร 
พานทอง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งทำให้ภาระงานในหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งเดิม และเพิ่มงานที่ได้รับ
มอบหมายในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานมีปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้มีพนักงานราชการ 
นางสาวกนกวรรณ นาแถมพลอย ได้ลาออกจากราชการและคณะวิทยาการจัดการไม่ได้อัตราทดแทนใน
ตำแหน่งนี้ซึ่งทำให้ภาระงานในส่วนนี้มารวมอยู่กับนางสาวพิมพร พานทอง คณะวิทยาการจัดการ จึงขอสงวน
อัตราบุคลาการที่เกษียณราชการ และขอเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย              
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 



๑๑ 
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มติที่ประชุม      1. เห็นชอบการสงวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
(เงินบำรุงการศึกษา) 
      2. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (เงินบำรุง
การศึกษา) จำนวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนการเกษียณอายุราชการ ของนางสาวอัชรี ภักดีสุวรรณ์ 
     3. อัตราที่ขอมาเพ่ิมใหม่นั้น ให้ชะลอไปพลางก่อน     
     4. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.10 ขออนุญาตเปิดรับอัตรากำลังทดแทนลูกจ้างที่ลาออก 
               จากการปฏิบัติราชการ 
 
สรุปเรื่อง 
 

นายคัมภีร์ สุขไชย ลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) สังกัดกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2566 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงขออนุญาตเปิดรับอัตรากำลังทดแทนลูกจ้างที่ลาออก
จากการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารงานในทุกๆ ด้านของกองอาคารสถานที่ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับภารกิจต่างๆ ตามแผนขั ้นตอนการกระจายอำนาจและโครงการถ่ายโอนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันจันทร์ที ่9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม      1. อนุมัติอัตราลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานอธิการบดี (เงินบำรุงการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา 
      2. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.11 ขออนุมัติครองอัตราและจัดสรรอัตราทดแทนข้าราชการ 
               ที่เกษียณอายุราชการ 
 
สรุปเรื่อง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี นุกูล แก้วเนียม อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เกษียณอายุราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขออนุมัติครองอัตราและจั ดสรรอัตรา
ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยขอเปิดรับสมัครเป็นกรณีเร่งด่วนหรือในรอบถัดไป เพื่อเป็น
ศักยภาพและปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงานต่อไป จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรอง
อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 



๑๒ 
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มติที่ประชุม      1. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินบำรุงการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี บริหารจัดการอัตราดังกล่าวให้กับสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      2. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.12 ขออนุมัติตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา  
       สำนักกิจการนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
 

สำนักกิจการนักศึกษา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2566 ได้มีมติขอให้ทางสำนักกิจการนักศึกษา เสนอขออัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
จำนวน 3 อัตรา โดยมีข้อมูลและเหตุผล ดังรายละเอียดแนบ สำนักกิจการนักศึกษา จึงได้ขออนุมัติตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม      1. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา (เงินบำรุง
การศึกษา) จำนวน 2 อัตรา 
     2. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.13 ขออัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)  
                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องระหว่างจำนวนบุคลากรและเนื ้องานของตำแหน่งงานบุคลากรสาย
สนับสนุน และมีความประสงค์ขออัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 2 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงมีความจำเป็นในการขออนุมัติบุคลากรเพิ่มเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การดูแลนักศึกษาและคณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงนำเข้าทประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรอง
อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
มติที ่ประชุม      1. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เงินบำรุงการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา 
       2. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี ่ยวข้อง
ต่อไป 



๑๓ 
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วาระท่ี 4.14 ขอความเห็นกรณีขอเข้าทำงานชดใช้หนี้แทนการชำระเงิน 
 
สรุปเรื่อง 
 

นายธีระวัฒน์ มิ ่งขวัญ ผู ้ถ ูกฟ้องคดีในคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที ่ อ.1483/2566  
ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เพื่อขอเข้าทำงานชดใช้ทุนพัฒนาบุคลากรแทนการชดใช้เงินทุน
พัฒนาบุคลากร และอธิการบดีมอบหมายให้งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ให้ความเห็นกรณี
ดังกล่าว กองบริหารงานบุคคล จึงได้เสนอความเห็นดังกล่าว และนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณาความเห็นกรณีขอเช้าทำงานชดใช้หนี้แทนการชำระเงิน
ของ นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ  ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม     1. เห็นชอบตามการเสนอความเห็นของนิติกร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
     2. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี แจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำแก่                    
นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

วาระท่ี 5.1 สรุปการประชุมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ 
            ยาสูบสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 

 
สรุปเรื่อง 

 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้สรุปการเข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบสร้างสิ ่งแวดล้อมปลอดบุหรี ่และบุหรี ่ไฟฟ้า ครั ้งที ่ 7/2565  
เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 
50 ปี และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือโปรดทราบ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
     วาระท่ี 5.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพชุมชนพัฒนา 
               โครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                กรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตธนบุรี และบางบอน 
 
สรุปเรื่อง 
 



๑๔ 
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  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้สรุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริม
ศักยภาพชุมชนพัฒนาโครงการเพ่ือรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่เขต
ธนบุรี  และบางบอน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ เจ้าพระยา บาย ยูเอชจี 
กรุงเทพมหานคร จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู ้ช ่วยอธิการบดี                       
เพ่ือโปรดทราบ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   วาระท่ี ๖.๑ การวางแผนเตรียมงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย   
 
สรุปเรื่อง 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้งานที่สำคัญ                    
ของมหาวิทยาลัย ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการเตรียมงาน ดังนี้  
  1) กิจกรรม “วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจำปี 2565” ซึ ่งจะจัดในช่วงเดือนมกราคม 2567 โดยให้เตรียมความพร้อมในเรื ่องของแนวทาง                
ในการจัดกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณในส่วนต่าง ๆ  
   2) กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗” และการรายงานผลการดำเนินงาน                
ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดในช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยให้เตรียมความพร้อมในเรื่อง           
ของชื่องาน Theme งาน แนวทางในการจัดกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ                
ในส่วนต่าง ๆ    
   3) กิจกรรม “การส่งมอบงานให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่” ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมกราคม 2567        
ซึ่งในขณะนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล       
วิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  
  4) กิจกรรม “กฐินพระราชทานวัดบางไส้ไก่” โดยในฐานะที่คณะผู้บริหารฯ ขอความร่วมมือ
ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการรับเงินทำบุญ ซึ่งจะนำไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วน
ไตรมาส ณ วัดบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
โดยรายละเอียดต่าง ๆ จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในวันจันทร์ที่ 16 
ตุลาคม 2566 เพ่ือพิจารณาร่วมกันต่อไป  
    
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

   นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ   ผู้จดรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


